

## **Chương 17 : Tôn giáo và Phong tục**

Luật Cơ bản của Hồng Kông đảm bảo quyền tự do tôn giáo, cho phép nhiều tín ngưỡng khác nhau cùng tồn tại một cách hài hòa. Thông tin sau đây về các tôn giáo khác nhau, được cập nhật đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, được trích từ Niên giám Hồng Kông.

### **Phật giáo**

Phật giáo là một trong những tôn giáo chính được thực hành ở Hồng Kông, với khoảng một triệu người tín đồ và hơn 400 ngôi đền, một số có niên đại hơn 700 năm.

Các nhóm Phật tử địa phương từ lâu đã hỗ trợ phúc lợi xã hội và giáo dục. Hiệp hội Phật giáo Hồng Kông, ví dụ, được thành lập vào năm 1945 và tìm cách truyền bá giáo lý và văn hóa Phật giáo trong khi cung cấp dịch vụ từ thiện cho công chúng, bao gồm chăm sóc y tế và chăm sóc chung cho cả người già và người trẻ .

### **Đạo giáo**

Đạo giáo là một tôn giáo bản địa của Trung Quốc có lịch sử 2.000 năm. Hồng Kông có hơn một triệu tín đồ và hơn 300 tu viện và đền thờ Đạo giáo .

Các Hiệp hội Đạo giáo Hồng Kông, được thành lập bởi đại diện của các ngôi chùa lớn ở 1961, tổ chức các hoạt động tôn giáo, văn hóa và từ thiện để phát huy Đạo giáo Kinh thánh và các giá trị đạo đức. Ngày Đạo giáo hàng năm, được tổ chức vào Chủ Nhật thứ hai của tháng 3, kỷ niệm ngày sinh của vị thần Thái Thượng Lão Quân, hay Lão Tử, người mà những người theo Đạo giáo tin là người sáng lập ra Đạo giáo và là tác giả của *Đạo Đức Kinh*, văn bản chính của Đạo giáo có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

### **Nho giáo**

Nho giáo là một tập hợp các giáo lý tôn giáo, đạo đức và triết học bắt nguồn từ triết gia Trung Quốc cổ đại Khổng Tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thống và nghi lễ. Những giá trị này được đưa vào giảng dạy ở bậc tiểu học, trung học và đại học thông qua sự ủng hộ của Học viện Khổng giáo. Các tổ

chức Khổng giáo địa phương khác bao gồm Hiệp hội Khổng giáo Hồng Kông và Khổng Tử Đường.

Lễ hội lớn của Nho giáo diễn ra vào ngày sinh của Khổng Tử, rơi vào ngày 27 tháng 8 âm lịch. Học viện kỷ niệm Ngày Khổng Tử vào ngày sau Tết Trung thu, được chính phủ công nhận và hỗ trợ. Một ngày lễ chính khác là ngày sinh của triết gia Trung Quốc cổ đại Mạnh Tử vào ngày thứ hai của tháng 4 âm lịch.

### **Thiên chúa giáo**

Cộng đồng Kitô giáo có gần 1,3 triệu người, phần lớn là người Tin lành và Công giáo La Mã. Các Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp, Nga và Coptic cũng có mặt ở Hồng Kông.

#### ***Cộng đồng Tin Lành***

Phong trào Tin Lành địa phương bắt đầu vào năm 1841. Hiện nay có khoảng 1.040.000 thành viên đã đăng ký trải rộng trên 70 giáo phái lẻ và không dưới 400 nhà thờ độc lập, theo Hội đồng Cơ đốc giáo Hồng Kông và các cuộc khảo sát do các viện nghiên cứu thực hiện. Khoảng 1.300 giáo đoàn nổi tiếng Trung Quốc. Bao gồm các giáo phái bản địa như Giáo hội Đấng Christ tại Trung Quốc (đại diện cho Giáo hội Trưởng lão và Truyền thống cộng đồng); Hồng Kông Sheng Kung Hui; Giáo hội Giám lý, Hồng Kông; Giáo hội Chúa Jesus thật và Giáo hội địa phương (Bầy nhò). Sự hợp tác giữa các giáo hội được tạo điều kiện thuận lợi bởi Hội đồng Cơ đốc giáo Hồng Kông và Liên hiệp các Giáo hội Cơ đốc giáo Trung Quốc Hồng Kông.

Hơn 860 cơ quan bán nhà thờ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Tin lành và hỗ trợ các dự án cứu trợ khẩn cấp và phát triển.

#### ***Cộng đồng Công giáo La Mã***

Giáo hội Công giáo La Mã ở Hồng Kông được thành lập như một giáo hạt truyền giáo vào năm 1841 và trở thành một giáo phận vào năm 1946. Theo Giáo phận Công giáo Hồng Kông, có khoảng 395.000 người Công giáo được phục vụ bởi 279 linh mục, 98 nam tu và 419 nữ tu tại 52 giáo xứ, bao gồm 39 nhà thờ, 28 nhà nguyện và 24 hội trường phục vụ các nghi lễ tôn giáo bằng tiếng Quảng Đông; ba phần năm các giáo xứ cũng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh và, trong một số trường hợp, tiếng Tagalog, Tiếng Philippines. Giáo phận

có cơ cấu hành chính riêng trong khi vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Giáo hoàng và các cộng đồng Công giáo khác trên khắp thế giới.

## **Hồi giáo**

Theo Hội đồng quản lý Quỹ cộng đồng Hồi giáo Hong Kong , ước tính Hong Kong có khoảng 300.000 người Hồi giáo .

Mọi hoạt động Hồi giáo địa phương đều được điều phối bởi những người ủy thác, những người này tạo thành một tổ chức từ thiện quản lý tất cả năm nhà thờ Hồi giáo, hai nghĩa trang và một trường mẫu giáo. Họ sắp xếp tang lễ, thông báo ngày lễ bao gồm cả tháng Ramadan, và tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận thực phẩm halal ở Hồng Kông và một số vùng của Đại lục.

Người Hồi giáo Trung Quốc địa phương chủ yếu được đại diện bởi Hiệp hội Văn hóa và Huynh đệ Hồi giáo Trung Quốc, điều hành một trường cao đẳng, hai trường tiểu học và hai trường mẫu giáo.

Nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất là Jamia Masjid ở Mid-Levels, được xây dựng vào năm 1849 và xây dựng lại vào năm 1915, được công nhận là di tích vào năm 2022. Nhà thờ Hồi giáo tám tầng Ammar và Osman Ramju Sadick Islamic Centre ở Wan Chai có thư viện, phòng khám, căng tin và trường mẫu giáo. Nhà thờ Hồi giáo Kowloon Masjid và Trung tâm Hồi giáo, với lớp hoàn thiện bằng đá cẩm thạch trắng đặc trưng, là một địa danh ở Tsim Sha Tsui và thể hiện bản sắc thực sự của người Hồi giáo địa phương. Nhà thờ có sức chứa 3.500 người và đón gần một triệu người dùng mỗi năm. Nhà thờ Hồi giáo Stanley nằm bên trong Nhà tù Stanley, trong khi Nhà thờ Hồi giáo Chai Wan nằm ở Cape Collinson. Các nghĩa trang nằm ở Happy Valley và Cape Collinson.

## **Ấn Độ giáo**

Các hoạt động tôn giáo và xã hội của cộng đồng Hindu gồm 100.000 người từ Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác tập trung vào Đền Hindu ở Happy Valley , do Hiệp hội Hindu Hồng Kông quản lý và bảo trì. Người sùng bái sử dụng đền để thiền định, thuyết giảng tâm linh, lớp học yoga và các hoạt động khác hoạt động cộng đồng và đề quan sát các lễ hội lớn như Diwali, Dussehra , Holi, Ganesh Chaturthi , Cheti Chand và Hanuman Puja. Họ cũng thực hiện các nghi lễ đính hôn và kết hôn theo đạo Hindu nghi lễ và Sắc lệnh Hôn nhân. Các dịch vụ quan trọng khác bao gồm quản lý nghi

lễ cuối cùng, sắp xếp hỏa táng và các nghi lễ liên quan và duy trì lò hỏa táng của người Hindu ở Cape Collinson.

Ngôi đền tổ chức các buổi âm nhạc tôn giáo và các bài giảng tôn giáo mỗi sáng Chủ Nhật, tiếp theo là một bữa ăn cộng đồng miễn phí cũng được phục vụ vào tối thứ Hai.

## **Đạo Sikh**

Những người Sikh đầu tiên của Hồng Kông đến từ Punjab, Ấn Độ, như một phần của Lực lượng vũ trang Anh vào thế kỷ 19. Ngôi đền Sikh đầu tiên, Sri Guru Singh Sabha, trên Đường Queen's Road East, Wan Chai, được xây dựng vào năm 1901 và sau đó đổi tên thành Khalsa Đền thờ Sikh Diwan Hong Kong. Đền được mở cửa trở lại vào tháng 11 năm 2023 sau khi tái phát triển và có hai phòng cầu nguyện, một nhà bếp và phòng ăn miễn phí, phòng chức năng riêng, phòng hội thảo, thư viện kỹ thuật số và bãi đậu xe.

Khalsa Diwan, một tổ chức từ thiện đã đăng ký tổ chức quản lý ngôi đền, cung cấp các dịch vụ tình nguyện, bao gồm cung cấp lang a r (bữa ăn miễn phí) và chỗ ở ngắn hạn cho người nước ngoài khách tham quan.

Khalsa Diwan ước tính Hồng Kông có khoảng 12.000 người Sikh. Những người theo đạo Sikh, người sáng lập ra đạo Sikh, Guru Nanak Dev Ji, tham dự các buổi lễ tôn giáo tại đền thờ vào mỗi buổi sáng và buổi tối, và tụ tập ở đó vào các ngày Chủ Nhật và các ngày lễ chính của đạo Sikh. Những ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất của họ là ngày sinh của Guru Nanak Dev Ji và Guru Gobind Singh Ji (Guru thứ 10), và Vaisakhi (ngày sinh nhật và ngày rửa tội của tất cả người Sikh).

## **Do Thái giáo**

Sự định cư của cộng đồng Do Thái ở Hồng Kông có từ những năm 1840 và bao gồm các gia đình được rút ra từ các nơi khác nhau trên thế giới. Có ba giáo đường Do Thái chính – Ohel Leah Giáo đường Do Thái (Chính thống giáo) cung cấp các dịch vụ hàng ngày, ngày Sa-bát và lễ hội; Hiệp hội Do Thái Giáo đoàn Hồng Kông (Cải cách) với các buổi lễ ngày Sa-bát và lễ hội, cả hai đều chia sẻ cùng một tiền đề ở Mid-levels; và Chabad Lubavitch ở Đường MacDonnell.

### **Các tôn giáo khác**

Đạo Baha'i và đạo Zoroaster là một trong số những tôn giáo đã tồn tại ở Hồng Kông trong nhiều năm .